

Gia Hạn Mới Để Được Tiếp Tục Chương trình Y tế Oregon (OHP)

Nếu quý vị hoặc con em học sinh của quý vị nhận được bảo hiểm y tế thông qua Chương trình Y tế Oregon (OHP), điều quan trọng là quý vị phải cập nhật thông tin liên quan để tiếp xúc của gia đình mình. Bắt đầu từ ngày 1 tháng Tư, [Cơ quan Y tế Oregon \(OHA\) bắt đầu xem xét và xác định điều kiện của thành viên để được chương trình OHP](#). Bảo hiểm y tế OHP đã tự động gia hạn trong ba năm qua, nhưng bảo hiểm y tế Medicaid đã kết thúc vào cuối tháng Ba. Trong khi hầu hết mọi người được tiếp tục có đủ điều kiện để nhận được các phúc lợi hiện có, OHA được yêu cầu xem xét điều kiện hội đủ của tất cả các thành viên của chương trình OHP vào giữa năm 2024. Tiểu bang Oregon đã thực hiện các bước để giữ cho việc càng có nhiều người được có bảo hiểm y tế càng tốt trong quá trình chuyển đổi này.

Để gia đình quý vị tiếp tục giữ được các dịch vụ chăm sóc, bao gồm điều trị về sức khỏe tâm thần và hóa chất, quý vị cần phải cập nhật thông tin liên lạc của quý vị và duyệt xét tất cả các thông báo quý vị nhận để biết được điều gì quý vị cần phải làm để giữ phúc lợi. Cách nhanh nhất để quý vị có thể cung cấp thông tin cập nhật là truy cập vào trang mạng benefits.oregon.gov và đăng nhập vào MỘT tài khoản của quý vị. Các lựa chọn khác để cập nhật thông tin liên lạc cũng có thể được tìm thấy trên web [nhấn vào đây](#).

Nếu người nào không còn hội đủ điều kiện, chương trình trợ cấp OHP của họ sẽ tiếp tục còn trong vòng 60 ngày. OHA sẽ [giúp quý vị thành viên chuyển sang](#) bảo hiểm khác bằng cách cung cấp thông tin. Điều này có thể bao gồm thông tin về trợ giúp tài chính có sẵn cho các chương trình sức khỏe trên Marketplace.

Các học sinh có thể tiếp tục được chăm sóc sức khỏe miễn phí tại các Trung tâm [Y tế Học Sinh](#) do Quận Multnomah tài trợ và [Trung tâm Sức khỏe Benson](#) do OHSU tài trợ, bất kể tình trạng bảo hiểm.

Thông báo về trợ cấp thực phẩm EBT do Đại Dịch cho trẻ em được gửi qua đường bưu điện

Trước ngày 31 tháng Năm, năm 2023, mỗi trẻ em hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thực phẩm EBT Đại dịch (P-EBT) sẽ nhận được một thẻ P-EBT qua đường bưu điện. Thẻ sẽ có giá trị 391 đô la lợi ích thực phẩm trên đó. Thẻ này khác với thẻ chuyển phúc lợi điện tử (EBT) thông thường. P-EBT là tiền dành cho trẻ em được tiếp cận với thực phẩm đầy đủ và chất lượng do bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Trợ cấp thực phẩm có sẵn cho tất cả trẻ em đủ điều kiện nhận các bữa ăn của Chương trình Bữa Ăn trưa Học đường Quốc gia miễn phí hoặc giảm giá trong năm học 2021-22. Các lợi ích cũng có sẵn cho tất cả trẻ em dưới sáu tuổi đã nhận được trợ cấp thực phẩm của Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) vào mùa hè năm 2022. Điều này bao gồm tất cả học sinh theo học tại các trường cộng đồng Community Eligible Provision (CEP).

Trong thời gian từ tháng Ba đến tháng Năm năm 2023, mỗi trẻ em hội đủ điều kiện sẽ nhận được hai thư gửi đến cho các em:

- Một lá thư thông báo rằng các em hội đủ điều kiện nhận trợ cấp P-EBT; và

- Một phong bì riêng biệt với thẻ P-EBT của các em có \$391 trợ cấp thực phẩm.

Các gia đình có nhiều trẻ em có đủ điều kiện sẽ nhận được thư và thẻ cho cá nhân mỗi em.

Liên lạc với tổng đài P-EBT theo số 844-673-7328 nếu có câu hỏi; tổng đài sẽ mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Giờ Thái Bình Dương. Trang web P-EBT cũng có thông tin hữu ích bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Các gia đình cũng có thể liên lạc với [211Info](#) để biết thông tin về thực phẩm và các nguồn trợ giúp khác.